

(ร่าง) สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. การนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกมหาดไทยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนงานในท้องที่/ท้องถิ่นโดยใช้แนวทางประชารัฐ</p> <p>ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านระบบราชการ ด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคง และด้านท่องเที่ยว</p>	ทุกจังหวัด
	<p>๒. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒.๑ การปกป้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ซึ่งทรงมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความสุข พร้อมทั้งเฝ้าติดตามไม่ให้มีการหมิ่นหรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบัน</p>	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด
	<p>๒.๒ การเทิดทูน น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักการทรงงานไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน (Way of Life) พัฒนาคุณภาพชีวิต/การศึกษา ให้เป็นคนที่มีปฏิบัติดีและเป็นคนเก่ง (มีความรู้และคุณธรรม)</p>	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด
	<p>๓. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ใช้กลไกในพื้นที่โดยเน้นการทำความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม</p>	ทุกจังหวัด
	<p>๔. การดูแลการศึกษาเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ ดูแลการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจหน้าที่ไว้</p> <p>๔.๒ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน/อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๔.๓ ใช้กลไกภาคประชาสังคม (Civil Society) โดยมีสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ศาสนา (วัด) ชุมชน/ท้องถิ่นเข้มแข็ง ช่วยกล่อมเกล่าให้เป็นคนดี/มีคุณธรรม</p>	ทุกจังหวัด
<p>๕. กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในส่วนภูมิภาค</p> <p>๕.๑ กำชับเจ้าหน้าที่และขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมฯ ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน/ฉุกเฉิน/เฉพาะหน้า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาในทันทีและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๕.๒ การจัดซื้อเสื้อพระราชทาน ขอให้จังหวัดพิจารณาจัดซื้อเสื้อตามราคาจริงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (เสื้อคอกปก ๒๐๐ บาท เสื้อคอกลม ๑๕๐ บาท) โดย</p>	ทุกหน่วยงาน/ กทม./ ทุกจังหวัด	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ดำเนินการอย่างรอบคอบและให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน หากมีงบประมาณเหลือจ่ายขอให้นำส่งคืนกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕.๓ ประชาสัมพันธ์การประกนภัยในการร่วมกิจกรรม (ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)</p> <p>๖. นโยบาย/มาตรการ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอศึกษาและติดตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อสามารถชี้แจงให้ประชาชนทราบและเข้าใจได้ เช่น มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นต้น</p>	ทุกจังหวัด
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่ โดยกำชับให้นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ศึกษา/ติดตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการ และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ โดยใช้สื่อและช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว การประชุมประจำเดือนของอำเภอ เป็นต้น</p>	ทุกจังหวัด
<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๑.๑ ลักษณะงาน แบ่งงานเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตามนโยบายรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - งานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด - งานที่ริเริ่มใหม่ และแก้ไขปัญหาที่ค้างมานาน <p>๑.๒ รูปแบบการทำงานให้เป็นลักษณะประชารัฐ คือ การทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน</p> <p>๑.๓ วิธีการทำงาน ให้มีลักษณะทั้ง ๑) เป็นทางการ (ผ่านการประชุมกรรมการจังหวัด) และ ๒) ไม่เป็นทางการ (ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน) เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๔ งานเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียมแผนการปฏิบัติงานรองรับ เช่น ภัยแล้ง หมอกควันไฟป่า เป็นต้น</p> <p>๑.๕ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - ประสาน/บูรณาการหน่วยงานอื่น - หากไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ <p>๑.๖ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ยึดหลัก “สะอาด สะดวก และปลอดภัย”</p> <p>๑.๗ แนวทางการบรรยายสรุปในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของนายกรัฐมนตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ</p>	ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- สภาพทั่วไป เช่น การประกอบอาชีพ สภาพปัญหาในพื้นที่ เป็นต้น</p> <p>- นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ดำเนินการในพื้นที่แล้ว สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้โดยดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่าง</p> <p>- ข้อเสนอแนะในการทำงาน</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย</p> <p>๒.๑ โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้จังหวัดถือปฏิบัติ เช่น ใช้ด้านการเกษตร ใช้ในการป้องกันภัย เป็นต้น</p> <p>๒.๒ มอบหมายกรมการปกครอง ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน)</p> <p>๒.๓ มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)</p>	<p>สนผ.สป.</p> <p>ปก.</p> <p>พช.</p>
<p>ข้อราชการของ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการให้เป็นไปเป้าหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) กรณีการขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการเนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตในเรื่องที่ดินหรือพื้นที่ดำเนินการ ให้จัดทำแผนงาน/โครงการใหม่เสนอผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการระดับจังหวัดและส่งให้สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาและดำเนินการได้ภายในธันวาคม ๒๕๕๘ โดยโครงการใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียจากแผนงาน/โครงการเดิมก่อน</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>ขอร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำรายงานพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมด้านศาสนาเนื่องในโอกาสสมโภชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านศาสนาเพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่จะได้รับ/การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน)</p> <p>๓. เข้าร่วมเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)</p> <p>๔. จัดหาเมืองคู่มืออย่างน้อยจังหวัดละ ๑ เมือง พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เป็นต้น</p>	<p>หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณ/ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. พิจารณาแนวทางเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง</p> <p>๖. ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๗. สนับสนุนการขับเคลื่อนและดูแลด้านสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับโรคมมาลาเรีย วัณโรค โรคเอดส์</p>	
<p>ข้อราชการของ ส่วนราชการระดับกรม</p>	<p><u>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง)</u></p> <p>๑. การลงพื้นที่พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดลงพื้นที่ในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น</p> <p>๒. การขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติงานระดับอำเภอ เพื่อให้นายอำเภอทราบ และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน</p> <p><u>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</u></p> <p>การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก แผนงานเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>๑. ชุมชนเข้มแข็ง เน้นให้ผู้นำชุมชนเข้มแข็งและมีการจัดทำแผนชุมชน</p> <p>๒. กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน จัดตั้งสถาบันจัดการกองทุนชุมชน เพื่อกำหนดให้ ๑ คริวเรือน ๑ สัญญา เพื่อลดการกักขังหนี้ในระบบ</p> <p>๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุน/พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๑ - ๓ ดาว</p> <p>๔. ส่งเสริมช่องทางการตลาด จัดให้มีศูนย์จำหน่ายในลักษณะ Trader ในแต่ละจังหวัด</p> <p><u>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</u></p> <p>๑. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้จัดหาเครื่องมือวัดความเร็วและเครื่องมือวัดระดับแอลกอฮอล์ (วัดความเมา) เพิ่มเติมเนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับและขับเร็ว</p> <p>๒. การสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.๑ สนับสนุนเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือในเหตุการณ์สาธารณภัย โดยจัดลำดับความสำคัญ/ความรุนแรง และขอความร่วมมือให้จังหวัดส่งคืนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ สนับสนุนงบประมาณกรณีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดโดยใช้งบประมาณที่อยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขอใช้ของสำรองจ่าย เช่น ของบริจาคต่าง ๆ เป็นต้น โดยจังหวัดสามารถแจ้งขอการสนับสนุนได้ และจะส่งให้ภายใน ๒ วัน</p> <p>๓. เงินอุดหนุนราชการ</p> <p>๓.๑ เงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันภัยภัย จำนวน ๑๐ ล้านบาท ใช้ได้โดยไม่ต้องประกาศภัย และสามารถขยายวงเงินได้ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบฯ และทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ เมื่อดำเนินงานแล้วให้นำส่งหลักฐานเพื่อโอนเงินคืนให้จังหวัด</p> <p>๓.๒ เงินอุดหนุนในการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๒๐ ล้านบาท กรณีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สามารถขยายวงเงินหรือขยายเวลาดำเนินการได้ หากยังไม่เสร็จสิ้นการช่วยเหลือภายใน ๓ เดือน หากอยู่ในอำนาจอธิบดีสามารถให้คำตอบได้ภายใน ๒ วัน แต่หากอยู่ในอำนาจของกรมบัญชีกลางจะส่งสำเนาเอกสารให้จังหวัดทราบ</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมนทล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>๑. การตรวจสอบและการควบคุมเครื่องเล่น รวมถึงกระแสไฟฟ้า รถรางและสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเพื่อใช้ในการขนส่งคน ขอความร่วมมือจังหวัดในการอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบเครื่องเล่น รวมถึงกระแสไฟฟ้า รถราง และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเพื่อใช้ในการขนส่งคนในพื้นที่ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. งานผังเมือง</p> <p>๒.๑ การแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทนและขยะ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำประกาศเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างเกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือการก่อสร้างการกำจัดขยะได้ในพื้นที่ ขณะนี้ประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>๒.๒ การประกาศผังเมืองรวมจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศใช้แล้ว ๒๘ จังหวัด - เตรียมการประกาศ ๑๐ จังหวัด - อยู่ระหว่างการจัดทำผัง ๓๕ จังหวัด ได้ถอนบัญชีแนบท้ายออกแล้ว <p>ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศใช้แล้วและที่เตรียมประกาศ รวม ๓๘ จังหวัด ในการแก้ไขบัญชีแนบท้ายจะใช้มาตรา ๒๖/๑ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>๑. การตรวจสอบและการควบคุมเครื่องเล่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำชับและซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ดำเนินการแล้ว</p> <p>๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำนักงบประมาณได้กำหนดให้ก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จอาจจะต้องคืนงบประมาณในการนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ก่อนนี้เพื่อแจ้งให้จังหวัดทราบ และอำนวยความสะดวกให้จังหวัดในการประสานงานกับสำนักงบประมาณ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๒. ให้ทุกจังหวัดกำกับดูแล/ตรวจสอบเครื่องเล่น รวมถึง กระจเข้าไฟฟ้า ฯลฯ ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง และมีการบริหารจัดการตามข้อกำหนดเครื่องเล่นเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากฎหมายที่สามารถรองรับหรือกำหนดมาตรฐานไว้</p> <p>๓. ให้ทุกจังหวัดดูแลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>
<p>ประเด็นการหารือ ข้อราชการร่วมกับจังหวัด</p>	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน)</p> <p>๑.๑ กรณีพื้นที่ดำเนินงานเป็นพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ที่สาธารณะ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ราชพัสดุ ที่ป่าไม้ เป็นต้น โดยต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) เสนอให้จัดทำแนวทาง/ข้อปฏิบัติการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้จังหวัดถือปฏิบัติ - ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ) เสนอให้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถดำเนินการอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) รายงานว่าการขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการหรือพื้นที่ดำเนินการ ต้องให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการใหม่ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียจากแผนงาน/โครงการเดิมก่อน - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายประทีป กิริติเรขา) รับผิดชอบการขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่สาธารณะและการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด - อธิบดีกรมที่ดิน (นายอภิรักษ์ ชื่อธานวงศ์) เสนอเพิ่มเติมว่าในบางพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 	<p>รอง ปมท. (ม)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ การกำหนดราคากลาง</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดราคากลางของวัสดุอุปกรณ์ ต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอำเภอ พร้อมทั้งการประกาศราคากลางตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด</p> <p>๑.๓ การให้รางวัลตำบลตัวอย่าง</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประยูร รัตนเสนีย์) เสนอให้มีการคัดเลือกและให้รางวัลแผนงาน/โครงการที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) อำเภอละ ๑ ตำบล</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวทางการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแยกเป็นกรณี ได้แก่ ที่สาธารณะ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ราชพัสดุ ที่ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>๒. จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลที่เสนอให้สำนักจัดท่างบประมาณเขตพื้นที่พิจารณา โดยแยกเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ ไม่ผ่านการอนุมัติ อยู่ระหว่างการพิจารณา และในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมให้ครบวงเงิน ๕ ล้านบาท</p> <p>๒. การเปิดจุดผ่านแดนบริเวณเขาพระวิหาร</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายยุทธนา วิริยะกิตติ) แจ้งว่าประเทศกัมพูชาเจรจาขอเปิดจุดผ่านแดนช่องตาเฒ่าเพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้จังหวัดศรีสะเกษติดตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากได้รับการยืนยันแล้วให้ดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๓. การส่งออกสินค้า OTOP ไปต่างประเทศ</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายยุทธนา วิริยะกิตติ) รายงานว่าได้มีผู้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาโดยแอบอ้างว่าเป็นสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำทำให้สินค้า OTOP ของประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายภักธรธรรม เทียนไชย) เสนอว่าหากเป็นสินค้า OTOP ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วให้ส่วนราชการอำนวยความสะดวกในการส่งออก หากเป็นสินค้าอื่น ให้ภาคเอกชนเจรจากับต่างประเทศและดูแลคุณภาพสินค้าด้วยตนเอง</p> <p>- อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดส่งทะเบียนรายชื่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และรายชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ทุกจังหวัดเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป</p>	<p>รอง ปมท.(บ)/ รอง ปมท. (ม)/ทด. สนผ.สป.</p> <p>จังหวัดศรีสะเกษ</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. การแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาภาคการเกษตร</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์) แจ้งว่า งบประมาณในการดำเนินงานเป็นของกรมป่าไม้และเป็นการเผาภาคการเกษตร ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผา จังหวัดจึงได้กำหนดแผนในการรวมกลุ่มกัน เผาก่อนถึง เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้หมอกควันลดลง</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ ลอยฟ้า) เสนอให้มีการเผา โดยอยู่ในการควบคุมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดบริหารจัดการ การเผาภาคการเกษตรให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่</p> <p>๕. การบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประยูร รัตนเสนีย์) กระทรวงมหาดไทยได้ส่งมอบรถขนขยะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมในพิธี</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทิ้งระบบ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้เสนอแก้ไขใหม่ด้วย</p> <p>๖. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายสมมติ คชายังยืน) การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกยางในราคาไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท (เจ้าของได้รับ ๙๐๐ บาท และคนกรีดยางได้รับ ๖๐๐ บาท) ไม่เกิน ๑๕ ไร่ ซึ่งพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือได้</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้จังหวัดชุมพรจัดทำรายละเอียดส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอให้ นายกรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ ให้พิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตาม โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อบรรเทา ผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)</p> <p>๗. การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายดลเดช พัฒนรัฐ) ได้ชี้แจงข้อติดขัดและ ขอรับการสนับสนุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งบประมาณในการอบรมฝึกกองกำลังภาคประชาชนมีไม่เพียงพอ ๒) ขอยกเว้นค่าไฟฟ้าในพื้นที่ ๓) อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมกล้อง CCTV 	<p>ปก.</p> <p>สถ.</p> <p>จังหวัดชุมพร</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง จัดทำกรณีศึกษาความเป็นไปได้เมื่อมีการถอนกำลังทหารออกและส่งมอบพื้นที่คืนให้ประชาชนโดยไม่ให้เกิดการแบ่งแยก</p> <p>๒. มอบหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลและสนับสนุนด้านไฟฟ้า</p> <p>๘. การจัดระเบียบภูทับเบิก</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์) รายงานผลการดำเนินงานที่ภูทับเบิกโดยการจัดระบบ จัดระเบียบและออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ ๘ มาตรการใน ๘ เดือน</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้พิจารณาบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมอาคารในพื้นที่ภูทับเบิกให้มีความปลอดภัย รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย โดยสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัย</p> <p>๙. เมาแล้วปั่นจักรยาน</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์) กรณีตรวจพบผู้มีเมาซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๓๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วปั่นจักรยาน โดยตำรวจได้สั่งฟ้องศาล เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นควรยกฟ้องเนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดโทษในกรณีผู้เมาขับขี่จักรยาน</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน</p> <p>๑๐. ปัญหาการค้าประกันผู้ต้องหา</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายพินิจ หาญพาณิชย์) กรณีการนำโฉนดที่ดินค้าประกันผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วผู้ต้องหาหลบหนี ทำให้ต้องยึดโฉนดที่ดินขายทอดตลาด ผู้นำโฉนดที่ดินมาค้าประกันเกิดความเดือดร้อน</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายประทีป กิริติเรขา) ประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p>	<p>รอง ปมท.(ม)</p> <p>กฟภ.</p> <p>ยผ./ จังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>ปก.</p> <p>รอง ปมท. (ม)</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.